

Source : ผู้จัดการรายวัน

Date : - 8 ส.ค. 2561

Page :

8

No :

61078551



8

EA ถูกทุบเตียง

5 วันทำการแล้ว หุ้นบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ถูกกระหน่ำขาย จนราคาทรุดหนัก ล่าสุดวันอังคารที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ถูกทุบขายจนร่วงลง 9.50 บาท หรือลง 15.90% โดยปิดที่ 50.25 บาท สร้างจุดต่ำสุดใหม่ในปี

นักลงทุนถามไถ่กันทั้งตลาดหุ้นว่า เกิดอะไรขึ้นกับ EA และมีข่าวร้ายอะไรที่ยังไม่เป็นที่รับรู้ แต่ไม่มีใครตอบได้ แม้แต่ฝ่ายบริหารของ EA

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้แต่คาดเดากันไปในแง่มุมต่างๆ บางคนอ้างว่านักลงทุนต่างชาติอาจกังวลกับการลงทุนของ EA เพราะหลายโครงการต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก แต่ผลตอบแทนการลงทุนอาจไม่คุ้ม บางคนระบุว่า ราคาหุ้น EA กำลังวิ่งชนหน้าปัจจัยพื้นฐาน จึงถูกเทขายทำกำไร

ขณะที่โบรกเกอร์บางสำนักประเมินเป้าหมายหุ้น EA ไว้ต่ำมาก ระบุว่า ราคาเหมาะสมต่ำกว่า 30 บาท ซึ่งอาจจุดชนวนการเทขาย แต่มีโบรกเกอร์อีกหลายสำนักที่ยังมองแนวโน้ม EA ในแง่ดี ประเมินราคาเหมาะสมระดับ 80 บาท

และมุมมองที่แตกต่างของ EA ระหว่างสำนักวิเคราะห์แต่ละค่าย สะท้อนให้เห็นว่า หุ้นตัวนี้มีทั้งภาพในแง่ดีและภาพในด้านลบ **ซึ่งนักลงทุนต้องชั่งน้ำหนักว่า จะเชื่อถือนามมองของโบรกเกอร์ใด**

หุ้น EA เข้ามาซื้อขายเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ในกลุ่มพลังงาน หลังจากนั้นหุ้นเสนอขายนักลงทุนทั่วไปในราคา 5.50 บาท จากราคาพาร์ 1 บาท และตั้งแต่เข้ามาซื้อขายวันแรก ราคาก็ขยับขึ้นอย่างคึกคัก อยู่

ในช่วงขาขึ้นโดยตลอด

ผลดำเนินงาน EA เติบโตต่อเนื่อง ทั้งรายได้และกำไร โดยปี 2560 กำไรสุทธิ 3,817.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 3,251.51 ล้านบาท และสามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเนื่อง โดยเตรียมจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2560 หุ้นละ 20 สตางค์ จากปีก่อนหน้าที่จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 15 สตางค์

จุดที่อาจเป็นลบของ EA อยู่ที่ ค่าพี/อี เรโซ สูงไปหน่อย โดยล่าสุด ค่าพี/อี เรโซอยู่ที่ประมาณ 57 เท่า ส่วนอัตราเงินปันผลตอบแทนต่ำไปนิด โดยอัตราเงินปันผลตอบแทนปีล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 0.25% เท่านั้น

นักลงทุนที่ถือหุ้น EA ไว้ จึงเป็นการถือโดยคาดหวังการเติบโตในอนาคต และน่าจะมองถึงผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นมากกว่าถือโดยหวังกินเงินปันผล

EA ยกระดับ จากหุ้นในตลาดเอ็มเอไอ ย้ายเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ทำให้ราคาหุ้นพุ่งทะลุขึ้นมาจากที่เคยย่ออยู่แถว 30 บาท มาพักใหญ่

และตั้งแต่ต้นปี 2561 ราคาหุ้นก็เป็นขาขึ้นเต็มตัว โดยเคยขึ้นไปสูงสุดที่ 71.25 บาท เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา ก่อนจะเคลื่อนไหวทรงตัวในระดับใกล้เคียง 70 บาท อยู่พักใหญ่

แต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มมีแรงขายทยอยออกมา และขายหนักช่วง 3 วันทำการก่อนหน้า จนราคาทรุดตัวแรงอย่างผิดสังเกต

ผู้ถือหุ้นรายย่อย EA มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 7,990 ราย ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนประมาณ 39% ของทุนจดทะเบียน โดยกลุ่มนายสมโภชน์ อาหุนัยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

การที่หุ้น EA ถูกทุบจนเพียง 5 วันทำการ ทรุดลงเกือบ 30% ย่อมทำให้ผู้ถือหุ้น ทั้งรายใหญ่และรายย่อยเกิดอาการเสียขวัญ เพราะไม่รู้ว่าจะอะไรเป็นอะไรในหุ้นตัวนี้แล้ว

ข่าวร้ายที่เป็นรูปธรรมยังหากันไม่เจอ รู้แต่ว่ามีแรงขายไหลทะลัก แต่ไม่รู้ว่ามีใครจงใจทุบหุ้นหรือไม่ และทุบด้วยเหตุผลใด หรือมีปัจจัยลบอะไรที่นักลงทุนทั่วไปไม่รู้บ้าง

และไม่รู้ว่าลงมาขนาดนี้แล้ว ลืกพอหรือยัง ลงมาสร้างจุดต่ำสุดใหม่ในปีแล้ว พอที่จะเข้าไปซื้อขึ้นซื้อได้บ้างหรือเปล่า

EA กลายเป็นหุ้นที่นักลงทุนทั้งตลาดกำลังเฝ้าจับตา ในฐานะหุ้นพลังงานตัวใหญ่ที่ถูกโจมตีอย่างหนักจนประเมินไม่ได้ว่า ราคาต่ำสุดจะหยุดลงที่ใด.